

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÁI BÌNH

"Không có hồi kết"

KỶ 3: ĐỂ SỚM ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Đình lại là rút chuẩn, do đó việc triển khai xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là xu thế tất yếu của các xã NTM. Qua bước đầu cho thấy quyết tâm cao của các địa phương nhưng cũng phát sinh nhiều khó khăn, thách thức cần tháo gỡ.



Nông dân xã Thụy Hưng (Thái Thụy) canh tác tại vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Còn nhiều khó khăn

Xác định xây dựng NTM là hành trình có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc, vì vậy, 19 tiêu chí NTM luôn được chính quyền, người dân Minh Quang (Vũ Thu) đồng lòng giữ vững, nâng cao. Ông Nguyễn Hữu Mạnh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Minh Quang được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2014, thuộc nhóm hoàn thành sớm của tỉnh. Tuy đã đạt chuẩn nhưng xã không tự hài lòng mà luôn tìm cách nâng cao các tiêu chí, hàng năm đều thực hiện rà soát, đánh giá để phát triển các tiêu chí theo

chiều sâu. So với các tiêu chí của xã NTM nâng cao, Minh Quang tự đánh giá đã đạt 8/11 tiêu chí; 3 tiêu chí, tiêu mục chưa đạt gồm tiêu chí số 6 về sản xuất, tiêu chí số 9 về y tế, tiêu chí số 10 về môi trường. Bên cạnh những thuận lợi, Minh Quang cũng xác định rõ khó khăn do đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn chưa được học tập kinh nghiệm trong xây dựng NTM nâng cao; một số chỉ tiêu, tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo biến động phụ thuộc vào nhiều yếu tố nên chưa thực sự bền vững; các tuyến đường trục thôn, trục xã mới được bê tông hóa 100% nên triển khai xây dựng rãnh thoát

nước và trồng cây xanh hai bên đường trước mắt là khó khăn...

Xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cần có nguồn vốn đáng kể để hoàn thành đồng bộ nhiều nội dung trong khi nguồn hỗ trợ còn hạn chế, huy động nguồn lực của nhân dân gặp khó khăn. Một số tiêu chí còn yêu cầu cao; sự phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương chưa được thường xuyên; một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng NTM kiểu mẫu nên vẫn còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước. Mặc dù bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao đã

được cụ thể hóa theo Quyết định số 2538/QĐ-UBND, ngày 5/10/2018 của UBND tỉnh; tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 theo Quyết định số 691/QĐ-TTg, ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ nhưng khó khăn hiện nay đó là vấn đề làm, vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn, đặc biệt là xây dựng NTM kiểu mẫu. 18 xã đăng ký xây dựng xã NTM nâng cao đã tự đánh giá các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng kế hoạch, lộ trình để thực hiện. Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh, với bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, một số chỉ tiêu

chưa đạt tập trung ở nhóm tiêu chí: 1, 7, 10 (tỷ lệ rãnh thoát nước qua khu dân cư tập trung, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường). Đối với bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu, có 8 xã tự đánh giá, trong đó có 1 xã đạt 3/4 tiêu chí; 5 xã đạt 2/4 tiêu chí; 2 xã đạt 1/4 tiêu chí. Trong đó, 2 tiêu chí: không còn hộ nghèo và phải có 2 HTX hoạt động hiệu quả theo Luật HTX năm 2012 được cho là rất khó khăn. Quy định về các tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng như: các tuyến đường qua khu dân cư phải có rãnh thoát nước, trồng hoa hoặc cây xanh đạt trên 60%, tuy nhiên ở hầu hết các tuyến đường, đặc biệt là đoạn qua khu dân cư không bố trí đủ diện tích để thực hiện; tỷ lệ hộ nghèo phải đạt dưới 1% trong khi các địa phương chưa rà soát và có giải pháp giải quyết triệt để.

Đích đến không xa

Để đạt mục tiêu trở thành xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, ngoài cơ chế hỗ trợ, UBND tỉnh đã giao các sở, ngành có liên quan xây dựng hướng dẫn thực hiện và trình tự, phương pháp đánh giá tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo chức năng, nhiệm vụ ngành phụ trách. Các huyện, thành phố chỉ đạo các xã đã đăng ký tiến hành rà soát, đánh giá chi tiết mức độ đạt được các mục, tiêu mục theo quy định của tỉnh, trung ương; giám sát tiến độ hoàn thành để kịp thời tháo gỡ

wướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Việc triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm chính là tiền đề, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các mục tiêu phấn đấu của xây dựng NTM kiểu mẫu. Ông Phạm Văn Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Tiên Hải cho biết: Huyện Tiên Hải có 2 xã đăng ký xây dựng xã NTM nâng cao là Tây Giang và Đông Lâm. Theo đánh giá, Tây Giang đạt 9/11 tiêu chí, Đông Lâm đạt 7/11 tiêu chí. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, bảo đảm mọi cán bộ, đảng viên nắm chắc, hiểu rõ quan điểm chỉ đạo, phương pháp, cách làm, cách vận động nhân dân xây dựng NTM, huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban phụ trách các tiêu chí NTM nâng cao theo chức năng, nhiệm vụ đồng thời triển khai xây dựng 2 sản phẩm chủ lực: ngao và tôm thẻ chân trắng. Cùng với đó, các địa phương cần xác định rõ các tiêu chí trọng tâm, nhất là tiêu chí phản ánh chất lượng cuộc sống của người dân từ đó có lộ trình, thời gian hoàn thành các mục, tiêu mục; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân tham gia.

**Ông Nguyễn Xuân Khánh,
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường**



Để thực hiện thành công xã NTM kiểu mẫu, việc đầu tư cho lĩnh vực môi trường như thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt, chăn nuôi, các mô hình sản xuất, chế biến sạch bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm rất cần được huy động nguồn lực của toàn xã hội. Trong đó, chú trọng đầu tư công nghệ thu gom, xử lý rác thải; khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất, chế biến... Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn; phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy hoạch, có hệ thống hạ tầng đồng bộ và đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài; bảo đảm môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, không rác thải.

**Ông Nguyễn Quang Cơ,
Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ**



Xây dựng NTM kiểu mẫu là đi vào chiều sâu chất lượng để NTM bền vững hơn, hiệu quả hơn. Vì vậy, huyện Quỳnh Phụ cần chú trọng vào tiêu chí xã NTM kiểu mẫu và điều kiện thực tế địa phương lựa chọn loại hình xã NTM kiểu mẫu nổi trội trong nhóm các tiêu chí như sản xuất, văn hóa, giáo dục, du lịch, môi trường, an ninh trật tự... để hướng dẫn thực hiện. Điều này có nghĩa là các địa phương có thể chủ động xác định lĩnh vực xây dựng NTM kiểu mẫu cho địa phương mình trên cơ sở gần với tổng thể chung của khu vực nông thôn có kết nối với các vùng xung quanh.

**Bà Nguyễn Thị Minh Hiền,
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh**



Phong trào phụ nữ chung sức tham gia xây dựng NTM đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu, các cấp hội đã vận động nhân dân tích cực trồng cây xanh, hoa dọc đường làng, ngõ xóm; tổ chức phân loại rác, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không vứt rác thải bừa bãi, từ đó tạo nên nếp, nâng cao ý thức của chị em và nhân dân xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

(còn nữa)
NHÓM PHỎNG VIÊN

ĐỒNG HƯNG

"4 tại chỗ" trong phòng, chống thiên tai

Để chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản cho nhân dân, huyện Đồng Hưng thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) theo phương châm "4 tại chỗ".

Năm nay, công tác PCTT và TKCN của huyện Đồng Hưng gặp nhiều khó khăn. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày càng có những diễn biến bất thường, khó lường. Năm 2019, do tác động của hiện tượng El Nino, dự báo số lượng cơn bão ít hơn nhưng cường độ mạnh và dị thường hơn, số lượng trận mưa lớn không nhiều nhưng sẽ khốc liệt hơn năm 2018. Trong khi đó, hệ thống đê, kè, cống trên địa bàn huyện xây dựng đã lâu, nhiều công trình đã xuống cấp, khó có thể chống đỡ với những trận bão to, gió lớn kết hợp triều cường. Một số đoạn đê qua các xã Đông Huy, Đông Á, Đông Lĩnh, Đông Hoàng chưa thì công xong. Nhiều trường hợp xây dựng nhà cửa, làm hàng quán, làm cầu tầu, chất vật liệu lên bãi, đĩnh kê mái dè và vì phạm các quy định bảo vệ công trình thủy lợi mặc dù chính quyền huyện và

các địa phương đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn vi phạm. Thêm vào đó, hệ thống các công trình điều tiết nước những năm qua đã bàn giao cho các xã quản lý không có kinh phí bảo dưỡng, tu sửa nên nhiều công trình hiện không hoạt động được, không chủ động đóng, mở điều tiết nước khi cần thiết. Một số điểm canh dè xây dựng từ lâu đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Trước thực trạng trên, mùa mưa bão năm nay huyện Đồng Hưng chỉ đạo quyết liệt công tác PCTT và TKCN; chủ động xây dựng các phương án cụ thể ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra; huy động cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc tham gia PCTT và TKCN. Ông Hoàng Đức Kiểm, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở đã tổ chức quán triệt sâu sắc đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân năm vững phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng, chỉ huy, phương tiện, hậu cần) để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, có hiệu quả khi có thiên tai. Chuẩn bị sớm và đầy đủ mọi mặt, nhất là về lực lượng, vật tư dự trữ cho công tác PCTT và TKCN, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Ngoài vật tư dự trữ hiện có trên địa bàn, các xã

huy động vật tư trong nhân dân, kể cả vật tư của doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn nếu có thiên tai xảy ra. Kiên quyết giữ vững hệ thống đê sông ở mức nước lũ thiết kế, hệ thống đê cửa sông bảo đảm ứng phó với bão cấp 10, triều cường trung bình. Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng phương án, tổ chức ký cam kết với các hộ nuôi trồng thủy sản ngoài đê chính sơ tán người khi có bão, lũ xảy ra, bố trí lực lượng tuần tra, canh gác đê theo cấp báo động...

Đến nay, Đồng Hưng đã trồng tre chắn sóng ở khu vực ven đê, cứng hóa 11km mật đê, rải đá cấp phối 10,4km, rải đá lán nhựa 1km đê. Tổ chức lực lượng phát quang mái đê tả sông Trà Lý qua địa bàn, giải tỏa nhiều vi phạm làm hàng rào và trồng cây trong phạm vi hành lang bảo vệ đê, giúp mái đê thông thoáng. Tổ chức thu dỡ và củng cố chế 132 hộ vi phạm Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi. Toàn huyện đã chuẩn bị gần 5.000m³ đá hộc, 44.137 bao nilon, 200 rọ thép, 100,8m³ đá dăm, 1.382,5m² vải lọc, 10 bộ nhà bạt, 5.300m³ đất dự trữ. Các ngành, các địa phương trong huyện khẩn trương chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện theo kế hoạch của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện; lựa

chọn hàng nghìn người có đủ sức khỏe, hiểu biết về sông nước, có kinh nghiệm trong công tác PCTT và TKCN vào lực lượng hộ đê. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện cùng Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức lực lượng thường xuyên ra quân thu dỡ các vật cản, giải tỏa các điểm lấn chiếm dòng chảy, vi phạm các quy định bảo vệ các công trình thủy lợi. Hạt Quản lý đê điều phối hợp với chính quyền các địa phương kịp thời phát hiện, kiến quyết xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về

bảo vệ đê điều, các công trình thủy lợi; tiến hành sửa chữa kịp thời bờ vùng, bờ thửa, trạm bơm, cống đập, nạo vét các sông trục, sông dẫn phục vụ điều tiết nước bảo vệ sản xuất.

Ông Nguyễn Tiến Lộng, Chủ tịch UBND xã Hoa Nam cho biết: Hoa Nam có 2,2km đê, hiện mật đê đang bị hư hỏng nặng. Để ứng phó với thiên tai, xã đã kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, xây dựng và triển khai phương án PCTT và TKCN tới toàn thể cán bộ, nhân dân. Huy động các nguồn lực để gia cố mật đê. Lựa chọn 300 người vào lực lượng hộ đê; chuẩn bị 500 cây tre, luồng, 200 bao tải, 150 bó rào chắn sóng, 150 bó đước và rơm, đá hộc, đá dăm, cát vàng, phương tiện, dụng cụ theo đúng quy định. Giao mỗi hộ dân chuẩn bị bao tải, bạt, gao,

muối, đèn pin, thực phẩm khô sẵn sàng ứng cứu đề khi có lệnh. Phối hợp với Hạt Quản lý đê điều kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi. Tổ chức ra quân giải tỏa dòng chảy trên các sông trục chạy qua địa bàn xã bảo đảm thông thoáng để tiêu thoát nước kịp thời.

Với sự chỉ đạo tích cực của cấp ủy, chính quyền huyện, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm trong PCTT và TKCN cho nhân dân, chủ động xây dựng các phương án sẵn sàng ứng phó kịp thời theo phương châm "4 tại chỗ", Đồng Hưng sẽ chủ động phòng tránh, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại khi có thiên tai xảy ra.

THU HIỀN



Khoai thông dòng chảy bảo đảm tiêu thoát nước trong mùa mưa bão.

THÀNH PHỐ

**Dư nợ cho vay ưu đãi
đạt gần 152 tỷ đồng**

Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố Thái Bình sớm tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ưu đãi, từ đó phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Từ đầu năm 2019 đến nay, tổng nguồn vốn trên địa bàn thành phố đạt gần 152 tỷ đồng, tăng 2,54%; tổng dư nợ cho vay đạt gần 152 tỷ đồng với 4.630 khách hàng đang vay vốn, tăng 2,35%.

Thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố chú trọng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để tập trung hoàn thiện hồ sơ triển ngân kịp thời đến đối tượng thụ hưởng; phối hợp với các đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, lãi tổn đọng không để phát sinh nợ quá hạn...

Cấp trên 11.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Từ đầu năm đến nay, Văn phòng đăng ký đất đai tập trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân gần với việc chuẩn hóa bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính khu vực dân cư. Đã tiếp nhận và hoàn thiện gần 12.000 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; trình ký trên 11.000 giấy; trong đó, cấp đổi, cấp lại 7.000 giấy, cấp lần đầu trên 4.000 giấy. Tuy nhiên, hồ sơ chưa đạt phải trả về để hoàn thiện chiếm trên 8%. Đăng ký giao dịch bảo đảm trên 7.800 hồ sơ, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 2.900 hồ sơ. Ngoài ra, Văn phòng còn tập trung rà soát, tổng hợp số giấy chứng nhận còn tồn đọng chưa trao cho người sử dụng đất.

Thời gian tới, Văn phòng đăng ký đất đai tiếp tục thực hiện đúng thời gian quy định hồ sơ; tiếp nhận trình lãnh đạo ký bảo đảm quy định; thống nhất sử dụng các loại đơn, biểu mẫu; sắp xếp hồ sơ đúng thành phần, thứ tự, scan lưu trữ.

MINH NGUYỆT